

Số 148 /CV-TTTV

V/v. Triển khai chương trình tuyển chọn cung cấp thuyền viên theo chương trình hợp tác giữa tập đoàn Misuga, Nhật Bản và TTTV VICMAC.

Hải Phòng, ngày 8 tháng 5 năm 2017

Kính gửi:

- Ông Trưởng Khoa Hàng Hải và khoa MTB, trường ĐHHH Việt Nam.
- Sinh viên Khoa Hàng hải và khoa MTB

Trước tiên thay mặt TTTV Vicmac xin gửi lời trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ từ Quý khoa Hàng hải và MTB với TTTV Vicmac trong suốt thời gian vừa qua.

Hiện nay theo yêu cầu của chủ tàu MISUGA, Nhật Bản là một trong những công ty quản lý tàu lớn của Nhật Bản đang làm chủ và quản lý đội tàu có số lượng tới 160 chiếc là đối tác của Vicmac đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh để đi làm việc trên đội tàu của họ thông qua Vicmac.

Những sinh viên sắp tốt nghiệp sau khi ứng cử và vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp của chủ tàu dự kiến vào ngày 19/5/2017 sẽ được công ty chúng tôi tiếp nhận và hướng dẫn chuẩn bị các thủ tục cũng như hoàn thành các giấy tờ cần thiết để sau khi nhận bằng tốt nghiệp có thể xuống thực tập Sĩ Quan trên những tàu của chủ tàu MISUGA.

Các thực tập sinh sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp được tiếp cận và học hỏi chuyên môn, ngoại ngữ từ những thuyền viên chuyên nghiệp của chủ tàu MISUGA có việc làm lâu dài, ổn định với mức lương theo tiêu chuẩn IBF (International Mariners Management Association of Japan), có khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp nếu đáp ứng yêu cầu và theo quy trình của chủ tàu.

Đối tượng dự tuyển : Sinh viên thuộc các khoa Hàng Hải và MTB thuộc trường ĐHHH VN.

Điều kiện dự tuyển: Học lực trung bình trở lên, khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, sức khỏe tốt, có nhu cầu làm việc lâu dài cho MISUGA theo các điều khoản hợp đồng ký kết giữa các bên.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 08/5/2017 đến hết ngày 18/5/2017 ; Thời gian phỏng vấn: ngày 19/5/2017

Địa chỉ: Trung tâm Thuyền viên Vicmac – ĐHHH VN.

Số 338 Lạch Tray – Đằng Giang - Ngô Quyền – Hải Phòng (Khu giảng đường B)

Thời gian nhận đăng ký : sáng 08h30-12h00/ chiều 14h00 -17h30.

Điện thoại : 0225 829589

Kính đề nghị Quý Khoa Hàng Hải và MTB hỗ trợ thông báo tới sinh viên

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TT

